
"นายกฯ" เผยยังไม่ได้ข้อยุติโอนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลขรก.
ให้บริษัทประกัน
นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2559

เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
กล่าวถึงแนวคิดควบคุมค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัว
ด้วยการโอนให้บริษัทประกันดูแลแทนกรมบัญชีกลาง ว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ
อย่าเพิ่งให้เป็นเรื่องของความขัดแย้ง เพียงแต่เป็นขั้นตอนในการศึกษาจะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด
หลักการคือต้องมีการดูแลเหมือนเดิม เพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการรั่วไหล เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
และขอให้เข้าใจว่ากรมบัญชีกลางเขามีหน้าที่ในการจ่ายเงิน ไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมเรื่องนี้โดยตรง
ระบบตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์
ถ้าจะให้กรมบัญชีกลางทำคงต้องลงทุนมหาศาลในเรื่องระบบการควบคุมที่เชื่อมโยงค่ารักษาพยาบาล
ในการที่จะจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งต้องใช้แบบเดิมไปก่อน ขออย่างเดียวอย่าไปเบิกค่ายาทุกวัน หลายที่
เพราะระบบควบคุมยังทำไม่ได้ สิ่งที่รัฐบาลพูดออกไปต้องมีจุดมุ่งหมาย ฉะนั้นทุกคนต้องติดตามและเรียนรู้
ถ้าทุกคนยังไม่ร่วมมือ อย่างนี้ประเทศก็พัฒนาไม่ได้ รัฐบาลคิดอะไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจ
ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศของเราแข็งแรงด้วยตัวของเราเอง วันนี้เรามุ่งหวังการลงทุนจากต่างประเทศ
ซึ่งเราต้องพัฒนาตัวเอง ธุรกิจเอสเอ็มอีก็ต้องมีคุณภาพ มีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปสู่ความทันสมัย
เราต้องมีการกล้าลงทุน
ถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองก็จะขายของได้น้อยซึ่งได้สั่งคณะทำงานให้ปฏิรูปเรื่องการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

 

ขอบคุณที่มาจาก สยามรัฐ 13 ธันวาคม 2559
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